

## BÁO CÁO

### Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2024 (Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 31/5/2024)

Tiếp nhận Công văn số 608/TTT-NV3 ngày 31/5/2024 của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận về việc báo cáo công tác phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Sở Y tế báo cáo như sau:

#### 1. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực để PCTNTC

Trong phạm vi thuộc thẩm quyền Sở đã ban hành văn bản<sup>1</sup> chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác PCTNTC nhờ đó giúp các đơn vị kịp thời rà soát, phát hiện, khắc phục những bất cập, hạn chế trong quản lý, triển khai các chủ trương, chính sách về PCTNTC đảm bảo tính kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị đồng thời tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý của Thủ trưởng các đơn vị.

#### 2. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về PCTNTC và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực.

##### 2.1. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về PCTNTC

- Quý I/2024, Sở Y tế thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và thẩm tra quyết toán thu chi ngân sách nhà nước tại các đơn vị trực

<sup>1</sup> Công văn số 1519/SYT-VP ngày 17/4/2024 về việc rà soát, đề xuất thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Công văn số 1544/SYT-KHTC ngày 17/4/2024 Triển khai Thông tư số 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 của Bộ Tài chính; Công văn số 1550/SYT-VP ngày 18/4/2024 về việc Rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ; Công văn số 1671/SYT-KHTC ngày 24/4/2024 về việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuộc đầu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2024-2026; Kế hoạch số 1679/KH-SYT ngày 25/4/2024 về tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm – Thực phẩm và Thiết bị y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2024; Công văn số 1754/SYT-VP ngày 04/5/2024 về việc triển khai thực hiện quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Công văn số 1781/SYT-VP ngày 04/5/2024 về việc tham mưu quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; Công văn số 1783/SYT-KHTC ngày 04/5/2024 về việc thông báo thủ tục mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc dự toán mua sắm; Công văn số 1784/SYT-TCCB ngày 04/5/2024 về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III; Công văn số 1786/SYT-KHTC ngày 04/5/2024 về việc triển khai Thông tư số 23/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán; Công văn số 1795/SYT-KHTC ngày 05/5/2024 về việc triển khai Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

thuộc Sở Y tế, thời kỳ thẩm tra năm 2023. Qua công tác kiểm tra, giám sát chưa phát hiện có sai phạm.

- Trong giai đoạn báo cáo Sở Y tế chưa triển khai cuộc thanh tra định kỳ theo Kế hoạch đã được phê duyệt số 5960/KH-SYT ngày 20/12/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2024. Dự kiến triển khai vào Quý III/2024.

- Dự kiến tháng 7/2024, Sở Y tế phối hợp cùng với Đảng bộ Sở kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Công văn số 73-CV/BCĐ ngày 03/01/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tại các đơn vị trực thuộc Sở (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình; Bệnh viện Y, Dược cổ truyền; Trường Trung cấp Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật).

**2.2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực:** trong kỳ báo cáo không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực.

**2.3. Kết quả kiểm tra, giám sát các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC:** không phát sinh.

### **3. Công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về PCTNTC; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp, báo chí và nhân dân trong công tác PCTNTC**

- Trong các cuộc họp giao ban định kỳ Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng, Phó phòng của Sở được Lãnh đạo Sở quán triệt các văn bản liên quan đến ngân sách nhà nước, kế toán, chi tiêu nội bộ, cải cách hành chính, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, kê khai tài sản, cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động, đấu thầu thuốc... Ngoài ra, trong phạm vi thuộc thẩm quyền Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác PCTNTC nhờ đó giúp các đơn vị kịp thời rà soát, phát hiện, khắc phục những bất cập, hạn chế trong quản lý, triển khai các chủ trương, chính sách về PCTNTC đảm bảo tính kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị đồng thời tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý của Thủ trưởng các đơn vị. Qua đó, các Phòng chức năng sở, các đơn vị đã chủ động trong công việc, lễ lối làm việc, ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của cơ quan; có thái độ lịch sự, niềm nở, nhã nhặn trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, có trách nhiệm trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

- Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban thanh tra nhân dân, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đã thực hiện việc iám sát, kiểm tra công tác PCTN tại đơn vị.

- Nhân dân và các cơ quan dân cử luôn quan tâm đến hành vi tham nhũng, lãng phí. Những ý kiến phản ánh của nhân dân luôn được Ngành lắng nghe, tiếp thu, kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

#### **4. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các kết luận của Ban Chỉ đạo**

- Kết quả chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra (nếu có): không có.

- Kết quả chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực: không có.

- Kết quả chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý tình trạng “sợ trách nhiệm” (làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm); xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”):

+ Trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, Lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộc luôn quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện các quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong giai đoạn mới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết, kiên trì khắc phục không để xảy ra tình trạng né tránh, không giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đùn đẩy trách nhiệm, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc. Qua đó các Phòng chức năng sở, các đơn vị đã chủ động trong công việc, lè lói làm việc, ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của CBCCVC được nâng cao; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của cơ quan; có thái độ lịch sự, niềm nở, nhã nhặn trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, có trách nhiệm trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Trong kỳ báo cáo, không có trường hợp CBCCVC sợ sai không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao; các công việc của Ngành Y tế luôn được giải quyết kịp thời, không có phản ánh của người dân và doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ.

+ Sở Y tế đã thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), kiến nghị loại bỏ những quy định, những thủ tục không phù hợp, không cần thiết, hiện tại có 106 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của ngành Y tế đã được số hóa. Các TTHC giải quyết đúng thời gian quy định, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn và không để hồ sơ tồn đọng. Không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, sách nhiễu, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, 100% người dân hài lòng với việc cung cấp dịch vụ công, thực thi công vụ của Sở Y tế.

#### **5. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng**

Giám đốc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở là người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu cơ quan, đơn vị xảy ra các hành vi tham nhũng. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN được đưa vào tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của CBCCVC và người lao động.

Cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trực thuộc tổ chức đánh giá kết quả thực hiện

công tác PCTN, đề ra biện pháp khắc phục tồn tại, thiếu sót; nhắc nhở đảng viên về công tác PCTN trong cuộc họp định kỳ của Chi bộ và có kế hoạch kiểm tra đảng viên, CCVC thực hiện nghiêm túc các nội dung PCTN đã đề ra.

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục PCTN được Đảng ủy và Sở Y tế triển khai kịp thời đến các đơn vị thuộc ngành và được Thủ trưởng các đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, CCVCLĐ. Các lĩnh vực liên quan đến PCTN, TC đều được các đơn vị triển khai đầy đủ, chấp hành khá tốt trên các lĩnh vực như: đấu thầu thuốc và vật tư y tế, xây dựng cơ quan, mua sắm tài sản công, sử dụng kinh phí, công tác cán bộ... Các chế độ liên quan đến cán bộ, CCVCLĐ được công khai theo đúng quy định. Quy tắc ứng xử thường xuyên được nhắc nhở trong các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ; ý kiến phản ánh của người dân về cách ứng xử của nhân viên y tế sau khi giải quyết được lưu lại trên hệ thống mạng. Cải cách hành chính được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và kiến nghị sửa đổi, bổ sung đã giải quyết nhanh kịp thời các văn bản chỉ đạo của trên, giảm bớt thời gian đi lại của người dân.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

**V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:** Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ CBCCVC được giao nhiệm vụ tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Chủ tịch Công đoàn Ngành;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Y tế (Mục BCPCTN);
- Lưu: VT, Thanh tra.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Vũ Chương**